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 • รนม.-รมว.พณ.ยอมรับว่าสื่อสารคลาดเคลื่อนในประเด็นลดราคาเนื้อสัตว์ภายใน 15 วัน หลังรัฐบาลประกาศ
ลดราคาดีเซล ในขณะที่ผู้เลี้ยงสุกรเพ่ิงเข้าหารือ รมว.กษ.เพื่อแก้ปัญหาราคาการขาดทุนก่อนหน้านั้น
เพียง 1 วัน จึงเป็นที่น่าเศร้าว่า รมว.พณ.-รมว.กษ.ไม่ได้มีการทำงานใกล้ชิดกันเท่าที่ควร เป็นที่มาของ
การเกิดมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับภาคเกษตร โดยเฉพาะต้นทุนการผลิตสุกร ซึ่งน้ำมันดีเซลแทบไม่มีผล
ต่อต้นทุน แต่วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นต้นทุนที่ พณ.ต้องจัดการ รวมถึงใช้ พ.ร.บ.ราคาสินค้าฯ ดูแลคนกลุ่มนี้
ให้ประกอบอาชีพต่อไปได้ ระบุ“ไม่ใช่คิดว่าหมูกินน้ำมันดีเซลเป็นอาหาร และจ้องจะกดราคาท่าเดียว” 

 • รนม.-รมว.พณ./รมช.พณ./ผู้บริหาร พณ./ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด พณ.ประชุมร่วมกับภาคเอกชนรายใหญ่  
5 หน่วยงาน เพ่ือรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชน อาทิ เร่งรัดการเจรจา FTA  โดย รนม.-รมว.พณ.เผยว่าจะเดินหน้า
จำหน่ายสินค้าผ่านรถโมบายทั่วกรุงเทพฯกว่า 100 จุด เพ่ือลดค่าครองชีพหลังรัฐบาลปรับลดค่าไฟฟ้า/น้ำมัน

 • แม้แนวโน้มราคาข้าวเวลานี้จะดีมาก แต่เพ่ือเตรียมดูดซับผลผลิตข้าวนาปีที่จะออกสู่ตลาดมากในช่วง พ.ย.นี้ 
รนม.-รมว.พณ.จึงสั่งการให้คงรักษาเสถียรภาพราคาข้าวผ่าน 4 มาตรการ โดยเฉพาะสินเชื่อยุ้งฉาง 
14 ล้านตัน สูงสุดในรอบ 9 ปี นอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการเพิ่มค่าบริหารจัดการข้าวจาก 1,000 เป็น 
2,000 บาท/ไร่ เพ่ือนำเสนอ นบข.พิจารณา ด้าน กค.ห่วงเงินช่วยเหลือชาวนากระทบวินัยการคลัง 
ขอคงเงื่อนไขเดิมช่วยไร่ละ 1,000 บาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ นรม.ยังไม่มีการแต่งตั้งบอร์ด นบข.ชุดใหม่ 

 • รมช.พณ.เข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2023 แนวคิด“ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพ่ิมมูลค่า ศก.ไทย”
 • อ.คต.เผยกรมยกร่างประกาศฯ กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้าฯ โดยเป็นการเพ่ิม

รายการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามนำเข้าอีก 19 รายการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
 • รองฯ คน.เผย คบท.ได้เห็นชอบดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกร ปี 66  

ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 3% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน วงเงินกู้รวม 2 พันล้านบาท ขณะที่นายประสาท ตันประเสริฐ 
ส.ส.นครสวรรค์ พรรคชาติพัฒนากล้า ตั้งกระทู้ถามและขอให้ รนม.-รมว.พณ.แก้ไขปัญหาราคาไข่ท่ีปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง  

 • รองฯคน.เผยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเชื่อมโยงผลผลิตออกนอกพ้ืนที่ 
 • รองฯคน.เผยกรมเตรียมเชื่อมโยงร้านค้าธงฟ้าฯ 1 แสนแห่งทั่วประเทศร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล 
 • รองฯสค.เผยที่ประชุม คกก.SMEs Pro-Active ได้อนุมัติวงเงิน 30 ล้านบาทให้กับเอสเอ็มอี 155 ราย

 

 
 

 รนม.-รมว.พณ.เผยหลังหารือกับ รมต.ศก.ของ UAE ในการเจรจา FTA ไทย-UAE สำเร็จ 80% ตั้งเป้าปิดเจรจาปลายปี 66
 อ.ทป.เผย ทป.เป็น ปธ.การประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องปรามการละเมิด IP อาเซียน (ANIEE) 

ระบุกรมได้ผลักดันให้อาเซียนมี MOU กับแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อป้องปรามการละเมิด IP ออนไลน์
 อ.สค.แนะการเจาะตลาดฝรั่งเศส ให้ผู้ประกอบการไทยนำเสนอสินค้ารูปแบบดิจิทัล-ขายบนเว็บไซต์
 “ศุภชัย พานิชภักดิ์” ให้สัมภาษณ์ว่าการส่งออกไทยปี 67 จะดีกว่าปีนี้ เนื่องจากจีนต้องอัดเงินและฟ้ืน ศก.ให้ได้ 

และในภาพใหญ่ไทยควรทำการค้าขายในอาเซียนด้วยกันให้มากขึ้น ลดการพ่ึงพาประเทศมหาอำนาจ 
 นายกกิตติมศักดิ์ ส.ผู้ส่งออกข้าวไทย เผยปีนี้คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้มากกว่า 8 ล้านตัน โดย 8 เดือนแรก

ส่งออกได้แล้วกว่า 5.27 ล้านตัน ชี้อานิสงค์จากปรากฎการณ์เอลนีโญทำให้ผู้ซื้อเร่งซื้อข้าวตุนมากกว่าปกติ 
 “นลินี ทวีสิน”เผยรัฐบาลเตรียมความพร้อมฟ้ืนฟู FTA ไทย-อินเดีย เปิดตลาดยา เวชภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์
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